



## การเสวนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจัดการเสวนาโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมการเสวนารวมจำนวน 120 คน เพื่อให้ศาล หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทุกศาลมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับ สฟธอ. เพื่อพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายอติคม อินทุกฤติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานศาลยุติธรรมระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขอบเขตความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมมือกันทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ศาลแรงงานกลางจัดการประชุม “Gig Economy กับอนาคตแรงงานนอกระบบในประเทศไทย”



เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ศาลแรงงานกลางจัดโครงการพัฒนากฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Gig Economy กับอนาคตแรงงานนอกระบบในประเทศไทย” ณ โรงแรม ภูเขา รีสอร์ท บาย เดอะซี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิรุฬห์ แสงเทียน รองประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีนายสมพงษ์ เหมวิล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศเนกาการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมการประชุม เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน รวมถึงจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

## สำนักกฎหมายฯ จัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการบังคับคดีแพ่ง ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางความเปลี่ยนแปลง และการเตรียมพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ทนายความ สมาคมธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ ในการนี้ นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

